

## Sôi nổi và Hấp dẫn với Bán kết “Sinh viên Tài năng - Thanh lịch DTU 2016”

Chiều ngày 12/3/2016, sân trường Đại học Duy Tân cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng trở nên sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết với những phân thi tài năng hấp dẫn của các “Nam thanh - Nữ tú” trong vòng Bán kết “Sinh viên Tài năng - Thanh lịch DTU 2016”.



*Các thí sinh tự tin thể hiện tài năng trên sân khấu...*

Với tài năng, phong cách và cá tính riêng của mình, các thí sinh dự thi Tài năng trong Bán kết “Sinh viên Tài năng - Thanh lịch DTU 2016” đã mang đến cho Ban Giám khảo cũng như khán giả những tiết mục biểu diễn ấn tượng và thật nhiều cảm xúc. Đó là những giọng ca, tiếng hát ngọt ngào với những bản tình ca nhẹ nhàng và sâu lắng. Là những bài múa dân gian mềm mại và uyển chuyển. Là hình ảnh các cô gái khỏe khoắn, mạnh mẽ với những màn biểu diễn võ thuật hấp dẫn khiến người xem phải ngạc nhiên và thán phục,...



... và chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức và các Nhà tài trợ

Sau phần thi Tài năng, 17 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn và tiếp tục đồng hành với Ban Tổ chức cũng như các Nhà tài trợ trong chuỗi các hoạt động bổ ích và ý nghĩa. Đến từ Khoa Du lịch, Thí sinh Nguyễn Phan Thùy Ngân chia sẻ: *“Cuộc thi đã mang đến cho em những trải nghiệm thú vị và cơ hội hoàn thiện bản thân. Thông qua các hoạt động giao lưu và thiện nguyện với các nhà tài trợ, em đã trở nên năng động hơn, tự tin hơn và nâng cao được nhận thức về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.”*

Trong những ngày tiếp theo, các thí sinh sẽ đồng hành với Bếp Trang trong hoạt động thiện nguyện “Phát mỳ Quảng miễn phí cho người nghèo”, Được các chuyên gia của Hongkong wedding hướng dẫn trang điểm cá nhân và định hình phong cách, Tham gia ngày hội hướng dẫn lái xe an toàn cho sinh viên Duy Tân do Piaggio Trang Lee tổ chức, Chụp hình trong Asia Park và Giao lưu với Feeling Tea. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho Chung kết diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương vào tối ngày 20/3/2016, các thí sinh sẽ được hướng dẫn tập luyện vũ đạo và khả năng trình diễn trên sân khấu.

Ngoài ra, khán giả đồng hành với cuộc thi còn có cơ hội tham gia nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn do các Nhà tài trợ tổ chức để nhận những phần quà giá trị như: Giảm giá 20% trà sữa Feeling Tea; Tham gia Ngày hội lái xe an toàn tại Ký túc xá DMC phía đông thành phố, lái thử xe Liberty ABS và thay nhớt xe miễn phí. Đặc biệt là chương trình bốc thăm may mắn cho khán giả đêm chung kết với giải Nhất: 1 điện thoại samsung Galaxy J+ Đồng hồ, 1 giải Nhì là voucher trị giá 1 triệu khi mua xe tại Piaggio Trang Lee + Đồng hồ, 5 giải Ba mỗi giải 1 Đồng hồ.

*(Truyền Thông)*

